
๑ 
 

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ ์
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม Hole In One1 ชั้น ๑ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทมุธาน ี

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
๑ ระเบียบวาระที ่๑   

เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี       
แจ้งให้ทราบ           
  

      เนื่องจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภา
มหาวิทยาลัย ติดภารกิจส าคัญเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ นายวินัย  วิทยานุกูล  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมไปพลางก่อน เมื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม นายวินัย วิทยานุกูล ประธานที่
ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
      นายวินัย  วิทยานุกูล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
นายกสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจในช่วงเช้า จึงได้หมอบหมายให้อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประธานที่ประชุมไปพลางก่อน เรื่องที่ประธานแจ้งให้
ทราบจักได้แจ้งเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยมาประชุม   
      เมื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  นายกสภา
มหาวิทยาลัยมาเข้าประชุม สภามหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ
กองทุนส่งเสริมการวิจัย (กสว.)    
      ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการวิจัย (กสว.) ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานด้านนโยบายการวิจัยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และในอนาคต งบประมาณที่
เกี่ยวกับการวิจัยทั้งหมดจะถูกโอนมายังกองทุนส่งเสริมการวิจัยทั้งหมด 
โดยประมาณ ๒๘,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่ง กสว. จะท าหน้าที่ก ากับดูแล รวมถึง
ก าหนดทิศทางในการวิจัยว่าเป็นอย่างไร      
 
เร่ืองท่ีอธิการบดีแจ้งให้ทราบ 
        รองศาสตราจารย์สุพรรณ  สุดสนธิ์   รองอธิการบดี รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อสภามหาวิทยาลัย               

 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 

 

๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
      ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี  
๑๑/๒๕๖๒ วันที ่๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม: รับรองรายงานการประชุม ๑๑/๒๕๖๒ วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลยั 

๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
๓.๑ การด าเนินการตามมติที่ประชุม 
    
      ๓.๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

สรุปสาระส าคัญ : ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่  
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
ออกข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังนี้    
        ๑) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ ฝ่ายนิติกรและเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไขตามที่ประชุมได้มี 
ข้อแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย อยู่ระหว่างเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลัย 
/นิติกร 



๒ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
      ๓.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
แห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส าหรบั
ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 

 
 
 
 

        ๒) เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส าหรับลูกจ้าง
ช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ฝ่ายนิติกรและเลขานุการได้ด าเนินการแกไ้ขตามที่
ประชุมได้มีข้อแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย อยู่ระหวา่งเสนอ
อธิการบดีลงนามออกประกาศ 
 

มติท่ีประชุม:  รับทราบการด าเนนิการ    
๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  พิจารณาอนุมตัิให้ปรญิญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มติที่ประชุม :  อนุมัติให้ปริญญา  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับปริญญาตรี  จ านวน ๔ ราย  ดังนี้ 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                                       
       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก                            จ านวน    ๑  ราย 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  จ านวน    ๑  ราย 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน ๑  ราย 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  จ านวน ๑  ราย 
   มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา    
คือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม: รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ฝ่ายแผนและ
นโยบาย 

 ๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม: : ๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                   ๒. ให้น าเสนอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วจดัเกบ็เงินรายได้ได้จ านวนเท่าใด มีการเบิกจ่าย
เท่าใด ในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 

ฝ่ายแผนและ
นโยบาย 

 
 

๔.๔  รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ                              
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม: : รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ฝ่ายแผนและ
นโยบาย 

 ๔.๕  แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ฝ่ายแผนและ
นโยบาย 

 ๔.๖  พิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์
การประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 ๔.๗  พิจารณาร่าง ตัวบ่งช้ี เกณฑก์าร
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลยั 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 



๓ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๘  พิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์

การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

มติที่ประชุม: เห็นชอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 
 

 ๔.๙  พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร   หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกจิการค้าสมยัใหม่ (ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๖๒) คณะบริหารศาสตร์   
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒)  จาก  นายชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์   
เปลี่ยนเป็น  นางสาววนัญญา ทองทิพย์ 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๑๐  พิจารณาการปรับปรุงแกไ้ข
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘) คณะ
บริหารศาสตร ์
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘) จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์  หลักค า  เปลี่ยนเป็น 
นางสาววไลพร  พลอยวิเลิศ 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๑๑  พิจารณาการปรับปรุงแกไ้ข
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘) คณะ
บริหารศาสตร ์
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้ 
จาก  นายอภิชัย  สารทอง   เปลี่ยนเป็น  นายชัชวาลย์  ศรีมนตรี 
จาก  นายธนกร  ญาณกาย  เปลี่ยนเป็น  นายธรรมรัตน์  บุญรอด 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๑๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)                                  
(พ้ืนท่ีนามน) 
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๕)  (พื้นที่นามน) 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๑๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
อนุโลมอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบการขออนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะ
เทคโนโลยีเกษตร คงเหลือ ๓ ราย ดังนี้  
     ๑) นายพีรพจน์ นิติพจน์ 
     ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา  นาสินพร้อม 
     ๓) นางสาวจิระนันท์  อินทรีย์ 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๑๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร (สมอ.๐๘) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘)  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘)  เปลี่ยนแปลง
ประเมินผลการเรียน จาก S/U  เปลี่ยนเป็น  A-F 
                  ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ฝ่ายวิชาการ 



๔ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๑๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ

ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร (สมอ.๐๘) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

มติที่ประชุม:  ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘)  หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘)  เปลี่ยนแปลงประเมินผลการเรียน จาก S/U  เปลี่ยนเป็น  A-F 
                  ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปน็ต้นไป 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๑๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุ
หลักสตูรในแผนพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
อุตสาหกรรมชีวภาพปฏิบัติการ (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๔)  ในแผนพัฒนา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

 

 ๔.๑๗ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. …. 
 
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 ๔.๑๘  พิจารณา ร่างประกาศ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ เรื่องก าหนด
อัตราค่าธรรมเนยีมการอบรม 
เพื่อสอบความรูภ้าษาอังกฤษ  
TEST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC)                         
ระยะสั้น 
 
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมเพื่อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF 
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)  ระยะสั้น 

 

 ๔.๑๙ พิจารณา ร่างประกาศ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ เรื่องก าหนด
อัตราค่าธรรมเนยีมการสมคัรสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF 
ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) 
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF ENGLISH 
FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 

 

 ๔.๒๐ พิจารณาก าหนดปฏิทินประชุม
สภามหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบก าหนดปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  โดยก าหนดประชุมเป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ทั้งนี้ก าหนดการ 
ประชุมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 

 ๔.๒๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไป
แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบให้แก้ไขการก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชา ของนายสุรสิทธิ์  พ่อค้า 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จากสาขาเกษตรกลวิธาน เป็น สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (๑๑๑๐) 

ฝ่ายบริหาร 



๕ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๒๒ ขออนุมัติยมืเงินรายไดส้ะสม

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ เพ่ือทดรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ์ ประจ าเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม:  ๑. เห็นชอบในหลักการยืมเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้ในการจ่ายค่าจ้างบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓  ภายใต้เง่ือนไขการด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับ
เอกสารยืนยันจากกรมบัญชีกลางก่อนมหาวิทยาลัยจึงจะด าเนินการได้ 
                   ๒. อนุมัติให้ยืมเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อทดรอง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
จ านวน ๙,๐๒๔,๔๑๒.๐๒ บาท 
 

ฝ่ายบริหาร 

 ๔.๒๓ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 

มติที่ประชุม:  มติวาระลับ  

๕  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

๕.๑  นายกสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาคนหรือสร้างคนที่ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
บัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาต้องเป็นบัญฑิตที่พร้อมใช้งาน กรณีดังกล่าวตอ้งการก าหนด
เป้าหมายเพื่อท้าทายคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ด าเนินการเพื่อให้
สามารถบัณฑิตที่พร้อมใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศได้           
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการ
ของประเทศได้  ตัวอย่างการผลิตบัณฑิตที่พร้อมใช้งาน  เช่นการผลิตบัณฑิตของ
คณะแพทย์ศาสตร์ เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนคือ Work Integrated Learning 
(WIL) คือมีการเรียนรู้กับชีวิตจริง ปฏิบัติงานจริงในการรักษาผู้ป่วย  โดยเข้า
ปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ช่วยแพทย์ และในการศึกษาปีท่ี ๖ จะต้องมีการฝึกปฏิบัติจริง    
        การเรียนการสอนประเทศมาเลเซีย ประกาศว่ามหาวิทยาลัยที่จะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนตามรูปแบบเดิมต้องท า To You To I คือท าการเรียนการ
สอน ๒ ปี ในมหาวิทยาลัย อีก ๒ ปี ต้องออกไปปฏิบัติงาน  ในขณะที่มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์เริ่มมีการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติงานจริงในบางหลักสูตร อาทิ
หลักสูตรสหกิจศึกษา ต่อมาเป็นหลักสูตร Work Integrated Learning (WIL)  
      นโยบายให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เน้นการผลิตบัณฑิตที่พร้อมใช้งานนั้น 
กล่าวคือต้องการให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ To You 
To I  โดยเริ่มจากเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด คือให้มีการเรียนการ
สอนในรูปแบบเดิม ๒ ปี  อีก ๒ ปีเป็นการปฏิบัติงานจริง ความท้าทายนี้หากจะ
ด าเนินการพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัยคงจะเป็นเรื่องยาก จึงขอให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ได้น าไปความท้าทายนี้  โดยเริ่มด าเนินการ  
ในคณะที่สังกัด ส่วนเป้าหมายที่ประสงค์จะให้เริ่มด าเนินการเป็นล าดับแรกคือ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนทั้งคณะ โดยให้
มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบแบบ To You To I  โดยเริ่มจากเปลี่ยนวิธีการ
เรียนการสอนใหม่ทั้งหมด คือให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๒ ปี  อีก ๒ ปี
เป็นการปฏิบัติงานจริง และจะต้องก าหนดวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  เช่น 
ต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็น Smart Farmer  จะต้องประกาศให้ทราบว่าคณะนี้เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วจะมีความรู้ความสามารถในเรื่อง Smart Farming อยู่ที่บ้าน
ยังสามารถให้อาหารปลาได้ เป็นต้น  
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กล่าวว่าหากมหาวิทยาลัยใดประสงค์จะด าเนินการดังกล่าว จะยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ สิ่งทีม่หาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะต้องด าเนินการคือ  
        ๑) จัดระบบภาระงานอาจารย์จะมีวิธีด าเนินการอย่างไร ที่อาจารย์จะ
สามารถออกไปข้างนอกได้ ไปศึกษาอะไรต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติงาน   
ณ มหาวิทยาลัยก็ได้  

 



๖ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
 
        ๒) จัดระบบงานอาจารย์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลงาน จะพิจารณาให้เป็น
ผลงานอย่างไรหากท างานตามนั้น  
        ๓) ต้องก าหนดรูปแบบวิธีประเมินนักศึกษา จะประเมินอย่างไร ใช้รูปแบบ 
ผ่านหรือไม่ผ่าน เป็นต้น  
         ระบบงบประมาณสนับสนุน เดิมที่เป็นโครงการของหลักสูตร WIL ก็มี
งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในปีนี้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ไว้อยู่ในแพลตฟอร์มที่  ๑ การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  ซึ่งมีอดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการ ท าหน้าที่จัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาด้านนี้ โดยมีงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท หากมหาวิทยาลัย
รับความท้าทายและต้องการงบประมาณสนับสนุน เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ค่ากินค่าอยู่ของนักศึกษา เพื่อออกไปนอกพ้ืนที่ หากยังไม่สามารถด าเนินการทั้ง
คณะได้ จะเริ่มด าเนินการในระดับหลักสูตรก่อนได้หรือไม่ หากสามารถ
ด าเนินการได้จะท าให้สิ่งที่มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายจะเป็นผู้น าด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตได้ตรงความต้องการนั้นมีความเป็นไปได้  ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ผู้สนับสนุนที่ดีอย่างบริษัทเบทาโกร จ ากัด ซึ่งพร้อมจะ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ที่บริษัทเบทาโกร หากเป็น
นักศึกษาระดับช้ันปีที่ ๔ อาจมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย ซึ่งมีการเจรจาใน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหากอธิการบดีและฝ่ายบริหารมีความเห็น
ว่าอยากจะด าเนินการดังที่กล่าวมา ภายใน ๑ เดือนนี้ อาจจะนัดปรึกษาหารือ
นอกรอบแล้วจัดท าเป็นโครงการขึ้นมา เพื่อเสนอต่อไปได้ 

มติที่ประชุม ๑.รับทราบนโยบายสภามหาวิทยาลัย กรณีให้มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ To You To I คือให้มีการเรียนการ
สอนในรูปแบบเดิม ๒ ปี  อีก ๒ ปีเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง 

                 ๒. มอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการให้มีจัดการเรียนการสอน
แบบ To You To I โดยให้เริ่มด าเนินการในคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

                 ๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาก าหนดวีธี
การด าเนินการให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์  

๕.๒ กรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
การรับนักศึกษาในระบบ TCAS  ทีม่หาวิทยาลัยขอนแก่นมีการรับนกัศึกษาใน
รอบ TCAS รอบที่ ๑ ปรากฏว่ามนีักศึกษาสมัครทั่วประเทศ ๑๓,๐๐๐ กว่าคน 
คณะใหญ่ ๆ เช่นคณะแพทย์ศาสตร์รับนักศึกษาได้ไม่ถึง ๕ คน สาเหตุที่รับได้
น้อยนั้น มิใช่เพราะนักศึกษาผา่นเกณฑ์ไม่ได้ แต่เกณฑ์หนึ่งในระบบ TCAS ของ
รอบที่ ๑ ระบไุว้ว่านักศึกษาท่ีผ่านการเข้าเรียนจะต้องผ่านการชนะเลิศในการ
ประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศหรือนานาชาติ ประเด็นนี้
ต้องการแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ สาเหตุทีม่ีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนจ านวนมาก
หากแต่รับนักศึกษาได้น้อยเนื่องจากเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษามีมาตรฐานสูง  

 


